

THI HỌC KÌ ONLINE CẦN TINH THẦN TỰ GIÁC



Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều trường học đã quyết định cho học sinh thi học kỳ bằng hình thức trực tuyến (online). Thế nhưng, qua đó cũng bộc lộ những hạn chế của hình thức thi này. Thi học kỳ online khó lòng bảo đảm sự nghiêm túc so với thi tập trung vì về mặt công nghệ (phần mềm, nền tảng kỹ thuật) chưa thể bảo đảm khách quan, giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm nên chủ yếu phụ thuộc vào tinh thần tự giác và sự trung thực của học trò. Thực tế, trước khi tổ chức thi học kỳ online, có chuyên gia cho rằng, không giám sát được quá trình học sinh làm bài để bảo đảm khách quan, công bằng thì “thà không làm còn hơn”. Thế nhưng cũng có nhiều chuyên gia cho rằng, trong điều kiện dịch Covid-19 phức tạp, điều quan trọng nhất là sức khỏe của giáo viên, học sinh, nên chúng ta có thể phải chấp nhận một phần kiến thức gác lại và phải chấp nhận một kết quả thi online dù cho nó không làm cho chúng ta tin tưởng tuyệt đối.

“Trong điều kiện hiện nay, dù muốn hay không thi học và thi online vẫn phải diễn ra. Chúng ta nên coi kết quả thi online là một phần, kết hợp với kết quả giáo viên theo dõi, đánh giá thường xuyên học sinh trong suốt học kỳ để từ đó đưa ra nhận định đánh giá cuối cùng cho từng em. Về lâu dài, khi diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, bên cạnh việc đầu tư công nghệ giúp cán bộ coi thi phải quan sát được rõ thí sinh làm bài, bảo đảm xung quanh không có người hỗ trợ thì cũng rất cần đầu tư đề thi trắc nghiệm khác nhau. Hơn nữa, nếu có thể thì mỗi môn thi cần có thêm phần vấn đáp online để vừa đánh giá đúng năng lực

học sinh, vừa chống được gian lận khi thi”. Thiết nghĩ, để có kết quả thi online thực chất, ngoài sự đổi mới công nghệ, nỗ lực của thầy cô, nhà trường rất cần ý thức tự giác của mỗi học sinh và sự đồng lòng, đồng hành của phụ huynh, coi mình như chiếc camera giám sát trợ giúp các thầy, cô coi thi. Điều đó cũng tạo động lực để con cố gắng và có kiến thức thực sự làm hành trang trong cuộc đời.

Hình ảnh học sinh kiểm tra đánh giá học kì I



